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Staða kerfisáætlunar 2019-2028

• Kerfisáætlun samþykkt af OS þann 
12. febrúar 2020

• Gerðar voru nokkrar breytingar í 
samþykktarferlinu

• Í samþykktarbréfi voru lagðar fram 
tillögur að nokkrum úrbótum á næstu 
áætlun

• Mælikvarðar fyrir hagkvæmni og skilvirkni

• Vinna við úrbætur þegar hafin

• Stefnt að því að áætlunin verði sett í 
umsagnarferli um sama leyti og í fyrra

• Um miðjan maí



Vinna við Kerfisáætlun 2020

• Vinna hófst síðastliðið haust
• Verkefnis- og matslýsing var gefin út í 

lok nóvember

• Drög að langtímaáætlun lögð fram 
í vinnustofu Hagsmunaráðs í 
nóvember

• Áætlun um samfellda nýja kynslóð 
byggðalínu frá SV-landi til 
Austurlands á 10 ára áætlun



Áframhaldandi uppbygging

• Áætlanir fram yfir 10 ára áætlun
• Frekari samtengingar landshluta

• Tvær meginleiðir
• Suðurstrandaleið

• Tenging frá Austurlandi að Sigöldu

• Hálendisleið
• AC/DC



Aðkoma hagsmunaráðs

Skilgreining og forgangsröðun meginmálefna 
sem varða langtímauppbyggingu 
flutningskerfisins

• Skoðað frá mismunandi þáttum

• Hluti af þarfagreiningu uppbyggingar
• Hvaða kröfur ætlum við að gera til flutningskerfisins?

• Hvað þurfum við að gera til að mæta þeim kröfum?

SVÓT greining á valkostum langtímaáætlunar

• Mismunandi valkostir uppbyggingar 
meginflutningskerfis
• Hverjir eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri valkosta

• Innlegg í valkostagreiningu



Breytingar á framkvæmdaáætlun

• Vinna við kerfisáætlun var sett á 
pásu í kjölfar óveðurs í desember

• Framkvæmdar voru ítarlegar 
greiningar á afhendingaröryggi

• Í kjölfarið var unnin greinagerð um 
tillögur til úrbóta
• Innlegg til samráðshóps ráðuneyta

Vefur stjórnarráðsins um úrbætur 
á innviðum

https://www.stjornarradid.is/innvidir/

https://www.stjornarradid.is/innvidir/


Frekari breytingar á framkvæmdaáætlun í kjölfar COVID-19

• Viðbrögð stjórnvalda við 
efnahagsþrengingum af völdum 
veirufaraldsins
• Flýting verkefna á 10 ára áætlun

• Skoðaðir möguleikar á að auka við 
fjárfestingar næstu þriggja til fimm 
ára

• 3 til 4,5 makr á ári

• Ekki mögulegt að flýta fjárfestingum 
í ár



Miklar breytingar á vinnuumhverfi starfsfólks

• Öll vinna unnin í fjarvinnu

• Vinnufundir vegna kerfisáætlunar eingöngu fjarfundir


